

BÀI VIẾT VỀ NGÀY HỘI SÁCH VIỆT NAM LẦN THỨ 8 NĂM 2021

Căn cứ công văn số 41/KH – UBND ngày 12/3/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Đức Trọng về việc tổ chức Ngày sách Việt Nam lần thứ 8 năm 2021;

Căn cứ kế hoạch 02/KHTV ngày 19 tháng 4 năm 2021 của trường Tiểu học Hiệp Thuận về việc Tổ chức Ngày hội đọc sách lần thứ VIII năm 2021;

Trường Tiểu học Hiệp Thuận tổ chức Ngày sách Việt Nam lần thứ VIII năm 2021.



Đồng chí Đinh Thị Hồng Dung – Hiệu trưởng khai mạc ngày hội



Đồng chí Đinh Thị Thiết – Nhân viên thư viện nêu mục đích ý nghĩa của ngày hội

‘Sách là nguồn của cải quý báu của thế giới và là di sản xứng đáng của các thế hệ và các quốc gia.’

Chắc hẳn trong mỗi chúng ta ai cũng có nhiều lần đọc sách, yêu sách và hơn thế nhiều người còn rất mê sách. Bởi đọc sách chính là chìa khóa vạn năng mở cửa lâu đài trí tuệ và tâm hồn của mỗi con người chúng ta, là người bạn tâm giao, chia sẻ niềm vui nỗi buồn trong sâu thẳm tâm hồn của con người, là món ăn tinh thần hàng ngày không thể thiếu được của nhiều người sau mỗi giờ học, giờ làm việc mệt nhọc. Chính vì lẽ đó đọc sách đã trở thành thói quen, nét đẹp văn hóa trong đời sống con người.



Hình ảnh học sinh hưởng ứng và tham gia ngày hội



Hình ảnh học sinh tham gia văn nghệ hưởng ứng ngày hội

Duy trì và tiếp nối nét đẹp văn hóa ấy, thực hiện sự chỉ đạo của phòng giáo dục huyện Đức Trọng, hòa chung với không khí sôi nổi ngày đọc sách của toàn huyện nói chung, trường Tiểu học Hiệp Thuận nói riêng tổ chức chủ đề ngày hội đọc sách.

Thư viện trường đã có nhiều hoạt động đọc sách thiết thực phong phú như: Thi vẽ tranh theo sách, trưng bày sách báo, đọc và viết cảm nhận của em về cuốn sách em yêu thích, giới thiệu sách theo chủ đề, kể chuyện theo sách, thuyết trình về sách....Cô và trò đã tận dụng mọi thời gian trống trong ngày để đến với sách, sáng tạo trong việc tạo dựng các góc thư viện thân thiện “khu vườn tri thức” phù hợp để sách báo trở thành những người bạn thân thiết, là sản phẩm tinh thần không thể thiếu của mỗi giáo viên và học sinh.



Cô và trò cùng tham gia đọc sách



Cô và trò cùng đọc sách

Thông qua chủ đề “ngày hội đọc sách” nhằm góp phần đưa “văn hóa đọc” trở thành thói quen cho các em học sinh, rèn cho các em biết chọn những loại sách báo có nội dung tốt, tính giáo dục cao phù hợp với tâm sinh lý của từng em. Đồng thời giúp các em học tập những gương người tốt việc tốt, các nhân vật sự kiện lịch sử, thế giới tự nhiên khoa học.... để phục vụ tốt trong việc học tập nâng cao kiến thức hình thành năng lực, phẩm chất của các em.



Tiết đọc thư viện dành cho học sinh lớp 1

Qua đó tuyên truyền giáo dục cho các em về việc đọc sách cũng như trân trọng giữ gìn và bảo vệ sách. Để phong trào ngày hội đọc sách được duy trì và phát triển, thầy trò trường Tiểu học Hiệp Thuận hi vọng rằng với chủ đề “ngày hội đọc sách” sẽ không chỉ thấm sâu trong tiềm thức mỗi cán bộ giáo viên và các em học sinh mà còn tỏa rộng tới bậc phụ huynh, tới những người yêu sách.



Các em khối 1,2,3 tham gia vẽ tranh hưởng ứng ngày hội



Các em khối 1,2,3 tham gia vẽ tranh hưởng ứng ngày hội



học sinh lớp 5A2 tham gia hoạt động cảm nhận sách

Ngày hội đọc Sách năm 2021 của Trường Tiểu học Hiệp Thuận với mục đích tôn vinh giá trị của sách và văn hoá đọc, khuyến khích đưa phong trào đọc sách trở thành thói quen, nét đẹp văn hóa của toàn thể cán bộ, giáo viên, học sinh trong toàn trường; góp phần nâng cao chất lượng dạy và học; tạo một không gian trí tuệ và bổ ích, từ đó thúc đẩy phong trào đọc sách cũng như khuyến khích, động viên, phát triển niềm đam mê phong trào tự đọc, tự học của học sinh. Học sinh tham gia tự giác có ý thức bảo vệ, giữ gìn sách báo của thư viện, tài sản của nhà trường. Hy vọng hoạt động này sẽ đem lại sự hứng khởi và thói quen đọc sách cho giáo viên và học sinh trong toàn trường. Từ đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường.

